

CÓ HAY KHÔNG SỰ XUẤT HIỆN TRỞ LẠI MỘT CUỘC SUY THOÁI MANG TÍNH CƠ CẤU ĐIỂN RA ĐỒNG THỜI VỚI CÁC CHẤN ĐỘNG CHU KỲ TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI ?

*NGUYỄN XUÂN THẮNG**

Còn quá sớm để nhận định rằng nền kinh tế thế giới đang xuất hiện trở lại một cú sốc mang tính chu kỳ diễn ra đồng thời với sự suy thoái mang tính cơ cấu. Nhưng những dấu hiệu mới trong sự vận động của nền kinh tế toàn cầu đang thực sự gây ra những mối lo ngại về các thay đổi mang tính chu kỳ.

Dường như cứ sau khoảng 10 năm, các chấn động chu kỳ với các mức độ khác nhau, lại diễn ra. Sau cú sốc dầu mỏ năm 1973, cuộc khủng hoảng năm 1974-1975 đã làm cho nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng “đình trệ - lạm phát” và theo đó, mọi sự điều chỉnh theo nguyên tắc tăng, giảm “tổng cầu hiệu quả” đã làm cho nền kinh tế thế giới luôn trượt từ tình trạng lạm phát sang tình trạng suy thoái và ngược lại. Cuộc khủng hoảng chu kỳ ở nửa đầu những năm 80 đưa đến sự ra đời của nguyên tắc điều chỉnh nền kinh tế thế giới theo hướng tăng cung và sự tăng giảm từ từ số lượng tiền tệ, trong đó chính sách Regannomics và các giải pháp về giảm thuế, về thực hành các chính sách khôi phục đầu tư cho các tập đoàn sản xuất lớn đã đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Tuy vậy, sự tích tụ của các nguyên

nhân tạo đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong suốt 10 năm sau đó đã làm xuất hiện một loạt các cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ: khủng hoảng tiền tệ ở Mexico (1995), khủng hoảng tài chính-tiền tệ ở Đông Á (1997-1998) và sự lây lan mang tính toàn cầu của các cuộc khủng hoảng này đến Nga, Brazil (dĩ nhiên là ở những khâu yếu nhất trong hệ thống kinh tế toàn cầu)... đã làm cho người ta liên tưởng đến một trạng huống là khi các nền kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu và tổng cầu có khả năng thanh toán của thế giới vẫn còn yếu, sự xuất hiện của các nền kinh tế “bong bóng”, những đầu tư rủi ro vào bất động sản, vào thị trường chứng khoán, đến lượt mình, đã tạo ra những cú sốc lớn thử thách tính bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

Lần này, bắt đầu từ năm 2007, sự tăng giá cao đột ngột của dầu lửa, sự bùng nổ của xuất khẩu từ các nền kinh tế mới nổi, sự mất giá liên tục của đồng USD và theo đó là sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ... và ngay từ đầu năm 2008, lạm phát gia tăng và có khuynh hướng

* PGS., TS., Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

tiếp tục lan rộng ở nhiều nước châu Á, không thể không khiến người ta suy luận về một đặc điểm phát triển mới của nền kinh tế thế giới. Cũng cần lưu ý thêm rằng, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, sự chấn động xấu ở bất kỳ khu vực nào cũng đều trở thành vấn đề chung của thế giới. Điều đặc biệt đáng quan tâm là hiện nay trong khi nền kinh tế Mỹ đang suy thoái thì các nền kinh tế châu Á lại rơi vào tình thế lạm phát gia tăng. Có lẽ đây là điểm khác biệt cơ bản của tình hình hiện nay so với thời kỳ 1974-1975 khi dường như toàn bộ các chấn động chu kỳ chỉ diễn ra ở các nước công nghiệp phát triển; còn ngày nay, lạm phát diễn ra đồng loạt ở nhiều nước đang phát triển, nghĩa là tính quy định của các chấn động chu kỳ đã mang tính toàn cầu và rõ ràng, hiện tượng suy thoái và lạm phát đã diễn ra đồng thời nếu chúng ta tiếp cận nền kinh tế thế giới như một thể thống nhất.

Chẳng hạn, nền kinh tế Trung Quốc sau nhiều thập kỷ tăng trưởng liên tục, luôn ở mức bình quân 9,5-10%/năm, trở thành một cực tăng trưởng của thế giới hiện nay, đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát bất thường. Năm 2007, mức lạm phát cả năm là 6,5%. Riêng tháng 1/2008, chỉ số giá cả đã tăng tới 8,5%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tình hình này đặt ra sự báo động cho việc điều chỉnh chính sách của Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố trong kế hoạch kinh tế- xã hội 2008 là, Trung Quốc phải thực hiện giảm tốc độ tăng trưởng xuống còn 8% (năm 2007 là 11,4%), và kiềm chế lạm phát ở mức 4,8%. Singapore, một nền kinh tế phát triển tương đối lành mạnh, có mức tăng trưởng khá cao (năm 2007 đạt 8,5%) cũng đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng. Bài toán khá đau đầu của Thủ tướng tái đắc cử Malaysia

cũng là vấn đề lạm phát, v.v... Tuy rằng, tỷ lệ lạm phát ở các nước này vẫn còn ở dưới mức tăng trưởng. Cho dù hầu hết các dự báo đều cho rằng các nước đã chủ động trong việc đề ra các biện pháp thắt chặt tiền tệ, giảm mạnh chi tiêu... và tình trạng lạm phát sẽ sớm được khắc phục, song không ai dám chắc là tình hình sẽ tốt hơn bởi dầu lửa vẫn tiếp tục tăng giá; giá cả hầu hết các mặt hàng, nhất là lương thực - thực phẩm và vàng liên tục gia tăng; nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và đặc biệt, đồng Đô la Mỹ mất giá kỷ lục so với các ngoại tệ mạnh khác (hiện 1,55 USD/1 EU) cho dù lãi suất cơ bản ở Mỹ là ở mức thấp nhất; nhiều nền kinh tế tăng trưởng dựa trên các đầu tư rủi ro, vào bất động sản và chứng khoán trong khi, trên thực tế, chúng chỉ tác động mạnh trong khuôn khổ biến động của các chính sách tài chính-tiền tệ.

Những diễn tiến hiện nay của nền kinh tế thế giới cho thấy một cú sốc mang tính chu kỳ của nền kinh tế đã hé lộ. Sau một thập kỷ tăng trưởng liên tục, luôn ở mức 3,0-3,5% với sự đóng góp đáng kể của các nền kinh tế mới nổi, trong đó sự liên tục gia tăng đầu tư, thúc đẩy tín dụng rẻ và lãi suất thấp, sự mở rộng chi tiêu chính phủ, sự gia tăng cả về qui mô và tốc độ của nhu cầu ở cả hai khu vực công và tư... nền kinh tế thế giới, về cơ bản, vẫn là nền kinh tế dựa trên việc tiêu dùng năng lượng chính là dầu mỏ (các khả năng thay thế nó còn rất hạn chế); các nền kinh tế lớn luôn dư thừa vốn (dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng trên 1000 tỷ USD/mỗi nước)... Những xu thế này tích tụ lại đã tạo nên một tình trạng bất đối xứng giữa cung và cầu, giữa sự vận động nhanh của các dòng vốn và khả năng hấp thụ yếu của các nền kinh tế, giữa lãi suất thấp và sự khiên cưỡng về tỷ giá để tạo ra một sự

“lành mạnh” không thực chất với môi trường đầu tư và xuất khẩu, giữa nhu cầu dầu lửa vô hạn và khả năng cung ứng có hạn (kể cả có sự kìm chế của các động thái chính trị-an ninh)...

Theo chúng tôi, không nghi ngờ gì nữa, thế giới đang đứng trước nguy cơ về một cú sốc lớn có tính chu kỳ. Sau sự bùng nổ tăng trưởng là giảm tốc, thậm chí suy thoái. Điều rất đáng lo ngại là nếu không có cảnh báo tốt và không có giải pháp hợp lý, rất có thể nền kinh tế thế giới sẽ dễ rơi vào trạng thái dao động từ lạm phát sang suy thoái và ngược lại.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là liệu có một sự suy thoái mang tính cơ cấu diễn ra đồng thời hay không?

Như ta đã biết, trong khi các nền kinh tế phát triển đang hướng mạnh vào kinh tế tri thức, tăng trưởng chủ yếu dựa trên các ngành công nghệ cao và tri thức (trên thực tế, cầu tiêu dùng của các nền kinh tế này cũng không tăng một cách tương thích vì đa số các nước đang phát triển vẫn là các nước có thu nhập trung bình thấp) thì hầu hết các nước đang phát triển vẫn là các nền kinh tế tăng trưởng dựa trên các lợi thế so sánh bậc thấp: đất đai, tài nguyên, lao động và mức độ tăng trưởng dựa trên đầu tư, năng suất tổng các nhân tố (TFP) còn thấp, thậm chí nhiều nền kinh tế vẫn là các nền kinh tế gia công xuất khẩu. Cũng do vậy, tuy đã thay đổi mô hình tăng trưởng từ thay thế nhập khẩu sang hướng vào xuất khẩu, các nền kinh tế này, về thực chất, vẫn là các nền kinh tế nhập khẩu đầu vào về nguyên liệu, bán thành phẩm, để chế tác gia công xuất khẩu. Theo đó, xuất khẩu không những đóng góp vào thành tích tăng trưởng GDP không lớn (vì giá trị gia tăng thấp) mà còn góp phần “nhập khẩu” lạm phát một khi các biến

động xấu của giá cả thế giới diễn ra. Điều hết sức rõ ràng là nếu vẫn đeo đuổi chính sách thúc đẩy xuất khẩu bằng mọi giá, các nền kinh tế này tiếp tục không thể thoát ra khỏi tình trạng lạm phát, ngay cả khi đề ra chính sách giảm nhập khẩu máy móc, thiết bị và vô hình chung đã gián tiếp triệt tiêu các động lực và điều kiện để vừa phải duy trì tăng trưởng; vừa phải khắc phục lạm phát. Cho đến nay, chúng ta chưa thấy có dấu hiệu của sự giảm giá dầu lửa và trong một thời gian ngắn, nhiều nền kinh tế đang phát triển vẫn chưa thể chuyển đổi ngay mô hình phát triển, vậy nên những vấn đề mang tính cơ cấu (cho dù diễn ra cục bộ ở một số nhóm nước) có thể coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng phát triển hiện nay hay không?

Như đã nói ở trên, vẫn còn là quá sớm để khẳng định liệu thế giới đã và đang xuất hiện trở lại của một cú sốc chu kỳ diễn ra đồng thời với khả năng suy thoái mang tính cơ cấu? Tuy vậy, những phán đoán bước đầu của chúng tôi, xét trên hiện tượng, cho thấy nền kinh tế thế giới đang diễn ra nhiều biến động giống như tình hình của những năm 1974-1975 và điểm khác biệt chỉ là trước kia, các tình trạng này diễn ra trong phạm vi của từng nước công nghiệp phát triển (thế giới TBCN) thì ngày nay, dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, chúng đã trở thành vấn đề chung của thế giới.

Nước ta đang nằm trong vòng xoáy của tình trạng lạm phát mang tính toàn cầu, rất cần có cảnh báo đúng và phân tích kỹ lưỡng tình hình quốc tế và khu vực để mọi giải pháp đưa ra của chúng ta không những ngăn chặn được tình trạng lạm phát trước mắt mà còn tiếp tục duy trì được các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong cả trung hạn và dài hạn.